



ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2556

ระดับกอง

1	กองพัฒนานักศึกษา	24 มิ.ย.57	ประธานโดย ดร.เบญจพร ชนะกุล
---	------------------	------------	----------------------------

ระดับสำนัก สถาบัน

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	วัน/เดือน/ปี	รายชื่อประธานกรรมการประเมิน
1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	25 มิ.ย.57	รศ.นฤมล อัครเวศมณี
2	สำนักงานอธิการบดี	26 มิ.ย.57	ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
3	สำนักวิทยบริการฯ	27 มิ.ย.57	รศ.ดร.อิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ
4	งานบัณฑิตศึกษา	4 ก.ค.57	ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
5	สถาบันวิจัยและพัฒนา	22 ก.ค.57	ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าว
ผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง
E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในระยะนี้อักษรย่อมีให้เห็นบ่อยมาก จนจำแทบไม่ได้ว่าอะไรย่อมาจากอะไรบ้าง แต่ที่ทันสมัยหน่อยตอนนี่ก็คือ คสช.ย่อมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในความรู้สึกของหลายคนหมายถึงการคืนความสุขให้คนในชาติ จะอย่างไรก็ตาม เมื่อบ้านเมืองเราเดินมาทางนี้แล้ว จะเรียกว่าเดินหน้า หรือถอยหลังเหมือนทำนอง ชัด ชัด ช่า ก็ตามที่(นักประชาธิปไตย นักสิทธิมนุษยชนว่าไงครับ) แต่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ก็คือ การแก้ไขปัญหาเรื่องโครงการจำนำข้าว การทบทวนโครงการที่มึงบประมาณเกิน 1 พันล้านบาท การปรับย้ายข้าราชการอย่างเบ็ดเสร็จ สื่อทีวีดาวเทียมที่เลือกข้างถูกระงับการออกอากาศ ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของเชียร์เป็นอันมาก สอดคล้องกับ “สวนดุสิตโพล” ที่ได้เผยแพร่ผลสำรวจ “10 ความสุข ที่ประชาชนได้จาก คสช. อย่างเป็นทางการ” ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2557 ผลออกมา คร่าว ๆ ดังนี้ เป็นการยุติการชุมนุมของฝ่ายต่างๆ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข ทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ สามารถไปเรียนไปทำงานได้ ลดค่าครองชีพ ชะลอการขึ้นราคาก๊าซและน้ำมัน การขจัดคอร์รัปชัน เริ่มมีการตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น การปราบปรามโจรผู้ร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรม มอบของขวัญและคืนความสุขให้ประชาชน ดูฟุตบอลโลก ดูหนังพระนเรศวรฟรี และการจัดกิจกรรมคืนความสุขหลายสิบล้านให้ประชาชนในหลายทุกจังหวัด ([http:// www.thairath .co.th/ content/429846](http://www.thairath.co.th/content/429846)) การยึดอำนาจการปกครองครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะดีไปหมดทุกอย่าง เหมือนได้ยารักษาโรคร้าย ชนิดเรื้อรัง เข้าชั้นโคม่าจนอาการกลับมาดีวันดีคืน ส่วนกองเชียร์ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ก็ต้องทำโพล สำรวจความไม่ทุกข์ 10 ประการที่เกิดจากการยึดอำนาจออกมาบ้าง แต่คงไม่ได้รับการเผยแพร่หรือไม่มีใครกล้าเผยแพร่อย่างแน่นอน เข้าทำนองที่ว่า น้ำกำลังเซียว อย่าเอาเรือไปขวาง

อย่างไรก็ตามงานยากที่ คสช.อาจจะทำไม่สำเร็จในเร็ววันก็คือการสร้างวินัยของคนในชาติดูตัวอย่างง่าย ๆ จากการแจกบัตรดูภาพยนตร์ฟรี เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยุทธหัตถ์ 5 คนแค่หลักพัน ดูคลิปข่าวแล้วคิดว่ายังอีกนานกว่าคนไทยเราจะมียะเบียวินัยได้เหมือนญี่ปุ่นเขา ที่นี้หันมาดูคำย่ออีกคำคือ จรจ. แปลงง่าย ๆ ว่า จรจรจร บชน. เขาก็มีโครงการ 5 จริง คือ ล้อคจจริง จับจจริง ยกจจริง ชั่งจจริง และสุขภาพจจริง เริ่มแล้วตั้งแต่ 9 มิ.ย.57 เราซึ่งก็อยู่ในระยะเปิดเทอมใหม่นี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร กับ นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เกี่ยวกับระเบียบวินัยจรจร จะให้ผู้ขับขีมอเตอร์ไซด์ต้องสวมหมวกกันน็อคกันทุกคนในการเข้าร่วมมหาวิทยาลัย จอรถในที่สมควรจอด ห้ามซ้อน 3 จะทำได้ไหม หน้ามหาวิทยาลัยจะลดการขี้ออนครได้อย่างไร ในช่วง 8 โมงเช้าขณะที่จรจรคับคั่ง ประตู่ 1 จะเปิดช่องจรจรทั้งสองช่องจะดีหรือเปล่า

การปลูกฝังวินัย ให้สอดคล้อง เอกลักษณ์ อัครลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องวินัยจรจรคงไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก คงทำได้เหมือนกับการจัดระเบียบโรงอาหารที่ให้นักศึกษาต้องนำจานชามไปวางในที่จัดให้หลังจากทานอาหาร ก็เคยทำสำเร็จมาแล้ว และจากการพูดคุยกับรองอธิการบดี ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ ผช.อธิการบดี อ.อภิรัตน์ ศิริพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีทุกคณะ ทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ทีมประชาสัมพันธ์คนเก่งอย่าง คุณศิริวรรณ จุลทับคุณณัชฌา นนทโชติ คุณก้องภพ ปรีชาชาญ และน้องใหม่งานดี ยิ้มแย้มแจ่มใส คุณวิรครอง เกิดสมมาศ ก็พร้อมที่จะขอร่วมมือกันประสานกับพี่ตำรวจ น้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี รศ.วิมล คำศรี ก็มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีตัวช่วยที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจบริการอย่าง คสช. วังบุญคง ผู้อำนวยการกองกลางอีกท่าน รับรองได้ว่างานนี้เราจะเห็นภาพอันน่าประทับใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยด้านจรจรของนักศึกษา เจ้าหน้าที่บุคลากรและคณาจารย์ในระยะอันใกล้นี้ อย่างแน่นอน พันธ... ขหวจรจร.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใย NSATRU ‘57” ณ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย

โดยมี ดร.ธนวัฒน์ บุรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวงพูนพุ่ม เพื่อถวายสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ต่าง ๆ และนางสาวอิสริยา พริกเม็ดทอง นายกองดีการบริหารนักศึกษาเป็นตัวแทนกล่าวนำนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2557 ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช





ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย เข้าสู่โหมดของการเปิดภาคเรียนใหม่ การจราจรก็คับคั่งให้เห็นขึ้นมาทันตา ผู้ขับที่ต่างต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน

แน่นอนว่าเมื่อการเรียนการสอนเข้าสู่ภาวะปกติ การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และเนื่องจากอยู่ในช่วงที่เราต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตพลังงาน ในช่วงที่ “โรงไฟฟ้าจะนะ” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่จ่ายไฟฟ้าในภาคใต้ ต้องหยุดจ่ายไฟฟ้า เพราะไม่มีก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง JDA A-18 ต้องปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10 กรกฎาคม นี้

เพื่อไม่ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั้งภาคใต้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า “ช่วงพักโหด” ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. โดยเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25-26 องศาเซลเซียส เปิดเวลา 09.00 น. และปิดเวลา 16.00 น. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น คอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 30 นาที ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 15 นาที ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน และปิดเครื่องปริ้นเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน

เครื่องทำน้ำร้อน ใช้น้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (เครื่องใหญ่) งดใช้เครื่องต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าเว้นแต่เครื่องใหญ่ชำรุด ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ โปรดติดตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการ ต่อในวันพรุ่งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณด้านจรรยาบรรณของบุคลากร “คนดีศรีมหาชัย” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและบุคลากร ได้มามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในเช้าวันเปิดภาคเรียนใหม่ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น

ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก จะจัดประชุมสัมมนา เรื่อง คำประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมโดยกฤษณาวดี “เครื่องประดับข้อมือ คือการให้ เครื่องประดับจิตใจ คือเมตตา เครื่องประดับปากคือ เปล่งปิยวาจา เครื่องประดับหูนั้นหนา คือฟังสิ่งมงคล ” สวัสดิ์ดีจะ